

# นโยบายหลัก ของเรา



## สุขภาพและความปลอดภัย

เราอยากให้พนักงานของเรากลับบ้านโดยที่มีสุขภาพดีเหมือนตอนที่ออกจากบ้านมาทำงาน และเกษียณอายุพร้อมสุขภาพที่ดี

เพราะฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง!

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับรองความปลอดภัยในกระบวนการทำงานของตนและเพื่อนร่วมงาน พนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังตามข้อกำหนด ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน

พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอตามดัชนีชี้วัดสำเร็จด้านความปลอดภัย (Safety Performance Index - SPI)



## ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของเรา คือกฎเกณฑ์สำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท ด้วยระบบการจัดการสุขอนามัยของเรา ช่วยรับรองว่าเราดำเนินการมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนที่แผ่นฟิล์มของเรา

เป้าหมายของเรา คือ สามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราตั้งเป้าที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการมอบคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด

เรากำหนดมาตรฐานสูงสุดในทุก ๆ ด้านและทุก ๆ ระดับกิจการ เราทำงานกับบริษัทที่ยอมรับและดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของเราเท่านั้น เรามีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้พนักงานตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของเรา

คติของเรา คือ การให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก กล่าวคือ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการคุณภาพที่ทุกคนยึดถือร่วมกัน; โดยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน การดำเนินงานที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด ความซื่อสัตย์ของพนักงาน การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง



## ความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะสามารถเป็นไปได้ และลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เรามีจุดมุ่งหมายในการใช้ทรัพยากร อาทิ พลังงาน น้ำ วัตถุดิบ อย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างมีความรับผิดชอบ ยอดรวมผลผลิตของเราได้รับการออกแบบให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนของเรา การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการความร่วมมือจากพนักงานทุกคน

เพราะเหตุนี้เราจึงใช้ระบบการผลิตเทคโนโลยีระดับสูงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เราส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนะต่อหัวหน้าฝ่าย หากเห็นความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเราช่วยรับรองว่าผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลก เราส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนะแนวทางการพัฒนา สิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมการประหยัดพลังงาน และการใช้มาตรการประหยัดทรัพยากร เช่นการปิดไฟเมื่อไม่ใช้ทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน



## การปฏิบัติตามข้อกำหนด

เรามุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจและกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จรรยาบรรณและจริยธรรมของ KP ตั้งอยู่บนพื้นฐานค่านิยมขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อคงไว้ซึ่งความมีศีลธรรมจรรยาในธุรกิจ และเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีเกียรติ

พนักงานของเราปฏิบัติตามระเบียบการทำงานด้วยความตั้งใจเต็มร้อย เรากำหนดให้ผู้ที่ทำงานกับเราทุกฝ่ายปฏิบัติตามเช่นกัน โดยมีผู้นำจากทุกภาคธุรกิจเป็นผู้วางหลักการในการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดนี้ ท่านคงทราบที่เรารักษากฎและระเบียบอย่างเคร่งครัด และถือเป็นที่ของพนักงาน KP ทุกคนที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยความตั้งใจจริง



ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของเรา



klöckner pentaplast